



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๑๒๗

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๑๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท.พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ย้ำปลอดภัยมั่นใจได้	mgronline, posttoday, facebook.com/hairchampion	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ระบุ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในประเทศและต่างประเทศยังมีอยู่ วัคซีนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อลดความรุนแรงของอาการป่วย และลดอัตราเสียชีวิต อย่างไรก็ตามในระยะแรกวัคซีนมีจำนวนจำกัด จึงต้องฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านหน้า หลังจากนั้นจะฉีดให้กับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงและกลุ่มคนที่หากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรง เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต โดยขั้นตอนการฉีดวัคซีน มี ๗ ขั้นตอน ใช้เวลาไม่เกิน ๓๗ นาที/คน ได้แก่ (๑) ตรวจสอบสิทธิ์ กรอกข้อมูลประวัติ ไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์ (๒) ลงทะเบียน ทำบัตร (๓) วัดไข้ ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน (๔) ให้คำปรึกษาแนะนำและลงชื่อในใบยินยอมการรับวัคซีน (๕) ฉีดวัคซีน (๖) พักรอสังเกตอาการ ๓๐ นาที และ (๗) ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือ Line Official Account “หมอพร้อม” และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจในกระบวนการฉีดวัคซีนที่มีความปลอดภัย	<u>ด้านบวก</u> - ชี้แจงขั้นตอนการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของกทท.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน	- สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครถึงให้คำแนะนำขั้นตอนการเข้ารับการฉีดวัคซีน ๗ ขั้นตอนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๒	กทท.ขยายพื้นที่ตรวจโควิด-๑๙เชิงรุกในชุมชนเขตติดต่อจ.ปทุมธานี	มติชน, matichon, infoquest, , innnews, kaphoon, mgronline	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รผว.กทท.กล่าวหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทท.) ว่า กทท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่มเติมในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงกับ จ.ปทุมธานี ประกอบด้วย เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา โดยจะนำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานไปเก็บสิ่งส่งตรวจ (swab) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๓๑ มี.ค.๖๔ โดยจะสุ่มตรวจประชาชนในชุมชนที่จัดทะเบียนกับ กทท.ทุกชุมชนชุมชนละ ๕๐ คน ประชาชนกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ทำงานในสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว, ผู้ที่เคยเดินทางไปพื้นที่เขตจอมทอง หนองแขม บางบอน บางแค บางขุนเทียน จ.ปทุมธานี หรือ จ.สมุทรสาครและบริเวณที่พักที่มีแรงงานต่างด้าว เป็นต้น สำหรับผลการตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการ ตลาด และชุมชนในพื้นที่	<u>ด้านบวก</u> - ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะพื้นที่เขตติดต่อกับ จ.ปทุมธานี - บูรณาการความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตติดต่อกับ จ.ปทุมธานีและการขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>๖ เขต ที่ติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ - ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๖๖,๑๕๗ ราย พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น ๑๒๖ คน</p> <p>- สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระยะยาว ในพื้นที่เขตติดต่อ จ.สมุทรสาคร ได้ร่วมภาคีเครือข่ายจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ๗๐ คน เป็นแรงงานต่างด้าวจากสถานประกอบการ ๙ แห่ง รวมทั้งแรงงานต่างด้าวจากตลาดพรวิชัยและตลาดปากซอยเทียนทะเล ๘ เพื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-๑๙ บทบาทหน้าที่ของ อสต. การเฝ้าระวังโรคในชุมชน การสำรวจชุมชนและการคัดกรองโรคโควิด-๑๙ พร้อมทั้งได้คัดเลือกตัวแทนโรงงานละ ๑ คน เป็นหัวหน้า อสต.เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและมอบให้ออสต.ทุกคนสำรวจสถานะสุขภาพของเพื่อนบ้านคนละ ๑๐ ครัวเรือนตามแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>		<p>ป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>
๓	เตรียมชุดลอกคลอง/ปรับปรุงทัศนียภาพคลองศาลาลอยเป็นคลองต้นแบบเขตประเวศ	เดลินิวส์, ข่าวสด	<p>- นายศักดิ์ชัย บุญมา รพว.กทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่มีชัยอำนวยการตำบลอิสลามเขตประเวศว่า เนื่องจากคลองศาลาลอยบนและคลองศาลาลอยล่าง มีความตื้นเขิน ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและสะพานทางเดินริมคลองชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้มอบหมายให้สำนักงานเขตประเวศเร่งรัดขอจัดสรรเงินเพื่อปรับปรุงทางเดินริมคลองที่ชำรุด ชุดลอกคลองศาลาลอยบนและคลองศาลาลอยล่าง โดยกำหนดให้คลองศาลาลอยเป็นคลองต้นแบบของเขตประเวศในทุกด้าน ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์ของชุมชน จัดการปัญหาน้ำเสียที่ปล่อยลงคลอง นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ ควบคุมการชุดลอกคลองศาลาลอยบนและคลองศาลาลอยล่างให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน รวมทั้งประสานสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตให้สำรวจและจัดเตรียมข้อมูลการบริหารจัดการน้ำทั้งในโรงกำจัดขยะอ่อนนุช เพื่อแก้ไขปัญหาเน่าเสียในคลองศาลาลอย</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพชุดลอกดินเลน เพื่อเปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองศาลาลอย เขตประเวศ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๔	กทม.หารือการเพิ่มประสิทธิภาพ	ข่าวสด	<p>- นายเกียรติยศ สุดลาภา รพว.กทม.กล่าวหลังการประชุมระหว่างผู้บริหาร กทม. กับหัวหน้าฝ่ายรายได้สำนักงานเขตว่า กทม.ให้ความสำคัญกับปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน</p>	<p>- สำนักการคลัง สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แนวทาง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		และอาคารชุด รวมถึงแนวทางการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ทั้งนี้ หัวหน้าฝ่ายรายได้ซึ่งเป็นผู้แทน ๖ กลุ่มเขตได้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อาทิ การขาดแคลนบุคลากร ขอกฎหมาย การสำรวจและเข้าถึงพื้นที่ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องขั้นตอน กรอบระยะเวลาต่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน	และสิ่งปลูกสร้างของ กทม. - ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานด้านภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน	ขั้นตอน และการสร้าง ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการชำระภาษี และช่องทางการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนได้รับทราบ
๕	เตรียมความพร้อมหน่วยงาน กทม. ดูแลป้องกันผลกระทบจากพายุฤดูร้อน	แนวหน้า, fm๙๑๖๖, thansettakij, mgronline,	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมป้องกันผลกระทบจากพายุฤดูร้อนว่า จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนซึ่งจะส่งผลให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่ ๒ - ๕ มี.ค. ๖๕ กทม.ได้ติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงติดตามและตรวจกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศของ กทม. พร้อมแจ้งเตือนสภาพอากาศ สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ http://dds.bangkok.go.th/ Facebook@BKK_BEST และ Twitter:@BKK_BEST รวมทั้งแอปพลิเคชัน กทม. Connect ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>- นอกจากนี้ สำนักการระบายน้ำได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ ลดระดับน้ำในคลอง สำรวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ซุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะวัชพืช สำรองเครื่องสูบน้ำกรณีฉุกเฉิน จัดหน่วยเร่งด่วน (BEST) พร้อมเจ้าหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้ง ประสานการไฟฟ้านครหลวงกรณีฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าดับ และประสานหน่วยงานภายนอกที่มีโครงการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ หากพบสิ่งกีดขวางทางน้ำ กทม.จะขอคืนพื้นที่ เพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ</p> <p>- ขณะเดียวกัน สำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานเขต ๕๐ เขต ตัดแต่งต้นไม้แล้ว ๓๕% สำรวจตรวจสอบต้นไม้ขนาดใหญ่ รวมทั้งค้ำยันให้อยู่ใน</p>	ด้านบวก - เตรียมความพร้อมป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่กรุงเทพฯ วันที่ ๒-๕ มี.ค.นี้	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่กรุงเทพฯ วันที่ ๒-๕ มี.ค.นี้

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>สภาพมั่นคงแข็งแรงและตัดแต่งลดทอนความสูง สาขโปรง ลดแรงปะทะของลมและฝน กรณีมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงโค่นล้มจะพิจารณาขุดย้ายออก ทั้งยังเตรียมการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากป้ายล้มในช่วงฤดูฝน โดยสำนักการโยธาประสานสำนักงานเขตแจ้งเจ้าของป้ายโฆษณาให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้าย หากป้ายมีสภาพเก่าชำรุดอันอาจก่อให้เกิดอันตรายจะมีคำสั่งให้เจ้าของป้ายแก้ไข หรือรื้อถอน รวมทั้งดำเนินคดีกับป้ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>		
๖	<p>กทม. เร่งสอบบรรจุข้าราชการ บรรเทาปัญหา ว่างงานจาก โควิด-๑๙</p>	<p>เดลินิวส์, thairath, innews,</p>	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปล.กทม. กล่าวว่า กทม.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กทม.สามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ จำนวน ๔๙ ตำแหน่ง โดยสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เรียบร้อยแล้ว ส่วนการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เดิมกำหนดสอบต้นเดือน ม.ค.๖๔ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงเลื่อนการทดสอบสมรรถนะ เป็นวันที่ ๑ มี.ค.๖๔ และสอบสัมภาษณ์ เป็นวันที่ ๒-๔ มี.ค.๖๔ โดยมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กำหนดประกาศผลการสอบภายในวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ เพื่อเร่งรัดบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - คัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจจำเป็นของหน่วยงานเข้ามาเสริมศักยภาพระบบราชการไทย เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและบรรเทาผลกระทบการว่างงานจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>- สำนักงาน ก.ก. และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กทม.สามัญ อย่างต่อเนื่อง</p>
๗	<p>เตรียมทำทางเท้า ต้นแบบที่ ถ.พระราม ๑ อำนวยความสะดวก เพิ่มความ ปลอดภัยแก่ ประชาชน</p>	<p>mgronline, tnnthailand, springnews, facebook.com/mcotfm ๑๐๐.๕</p>	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม.โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก "เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง" ระบุปัญหาทางเท้าเป็นปัญหาที่มีมากกว่า ๓๐ ปี กทม.ได้พยายามแก้ไขปัญหา โดยจัดรูปแบบโครงสร้างและจัดระเบียบทางเท้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนมากขึ้น เช่น บริเวณ ถ.รัชดา จากคลองสามเสน - แยกเทียมร่วมมิตร บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถ.ราชดำริ ถ.พหลโยธิน (สนามเป้า) ถ.พระราม ๔ ถ.สีลม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ทางเท้ายังไม่สามารถใช้งานได้สะดวกดีเพราะมีสิ่งกีดขวาง อาทิ ฝาท่อระบายน้ำ เส้าไฟฟ้า ป้ายโฆษณา กระถางต้นไม้ รวมถึงทางเท้ามีสภาพชำรุด เป็นหลุม มีน้ำขัง กทม.จึงต่อยอดทำทางเท้าต้นแบบที่สมบูรณ์กำหนดให้พื้นที่ ถ.พระราม ๑ ช่วงแยกปทุมวัน - แยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นทางเท้าที่มีประชาชนใช้สัญจรจำนวนมากเป็นพื้นที่นำร่อง โดย กทม.</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - พัฒนารูปแบบมาตรฐานทางเท้าของ กทม. ตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ให้มีความทันสมัย สะดวก และปลอดภัย เพื่อคนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งผู้พิการ</p>	<p>- สำนักการโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงทางเท้า ถ.พระราม ๑ ช่วงแยกปทุมวัน - แยกราชประสงค์ ตามรูปแบบมาตรฐานทางเท้าของ กทม.ที่ได้จัดทำขึ้นตามแนวคิดอารยสถาปัตย์</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกแบบทางทำให้มีมาตรฐานเหมาะสมกับทุกคนในสังคม (Universal Design) ให้สามารถใช้ทางเท้าอย่างสะดวกปลอดภัย และเสมอภาค ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้พิการ โดยออกแบบในรูปแบบเชิงอารยสถาปัตย์ที่ใช้วัสดุเรียบง่ายและจัดระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคใต้ดินให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง อาทิ นำสายสื่อสารลงใต้ดินด้วยเทคโนโลยีที่ร้อยสาย วางท่อประปาให้อยู่แนวเดียวกันกับท่อสายสื่อสาร นำสิ่งที่ไม่จำเป็นออก เช่น เสา ป้ายโฆษณา คอกต้นไม้ รวบรวมเหล็กทำทางเดินให้เรียบปูกระเบื้องที่เอื้อกับคนพิการและคนใช้วีลแชร์ และเลือกใช้วัสดุปูพื้นทางเท้าที่เหมาะสมมากขึ้น</p>		
๘	<p>กทม.แจง ไหม้ไลน์ ฉีดวัคซีน โควิด-๑๙ ให้ กลุ่มเป้าหมาย ในกรุงเทพฯ</p>	<p>mgronline sondhitalk posttoday thaipbs</p>	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม.โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” ระบุ กทม.กำหนดขั้นตอนและการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ดังนี้ ช่วงแรก กทม.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม. ๓ แห่ง ได้แก่ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน รพ.หลวงพ่อกวักกิดี ชูติน ธารุ อุทิศ และ รพ.ราชพิพัฒน์ กลุ่มเป้าหมายผู้รับวัคซีนในช่วงแรกสัปดาห์นี้จะฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ใน ๖ พื้นที่เขตที่เชื่อมต่อ จ.สมุทรสาคร สัปดาห์ที่ ๒ จะฉีดวัคซีนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย สัปดาห์ที่ ๓ จะฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรคเสี่ยง และสัปดาห์ที่ ๔ จะฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไปและแรงงานที่มีอายุ ๑๘ - ๕๙ ปี โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน Line official account “หมอพร้อม” ส่วนประชาชนที่ไม่สะดวก หรือไม่สามารถลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” สามารถสอบถามข้อมูล หรือลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมรองรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักงานอนามัย สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๙	<p>เตรียมเปิด แลนด์มาร์ก ด้านการเรียนรู้ แห่งใหม่ใน พิพิธภัณฑ์เด็ก จตุจักร</p>	<p>ข่าวสด, khaosod, matichon, mgronline</p>	<p>- นางวัลยา วัฒนรัตน์ รป.กทม. กล่าวภายหลังตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารยูนิลีเวอร์ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ว่า เดิมอาคารยูนิลีเวอร์ถูกทิ้งร้างและมีสภาพทรุดโทรม กทม.จึงดำเนินการปรับปรุงอาคารยูนิลีเวอร์ เพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ทำกิจกรรม และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้แนวคิด Learning for Young Creative Minds “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” และสร้างกระบวนการ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ปรับปรุงอาคารยูนิลีเวอร์เป็นแลนด์มาร์กด้านการเรียนรู้แห่งใหม่ของ กทม. สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย</p>	<p>- สำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารยูนิลีเวอร์ภายใน พิพิธภัณฑ์เด็ก</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>เรียนรู้ให้กับเด็ก คิด วิเคราะห์ ลงมือทำอย่างสร้างสรรค์ ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวคิด “Fun Learning in the World of Innovation”</p> <p>ปัจจุบันการปรับปรุงอาคารยูนิลีเวอร์คิบูหน้า ๖๕ % คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พ.ค.๖๔ ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์กด้านการเรียนรู้แห่งใหม่ของ กทม.ที่พร้อมไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยสำหรับให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้ามาเรียนรู้และใช้บริการได้</p> <p>- พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประกอบด้วย ลานกิจกรรมกลางแจ้ง และอาคารจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน ๔ หลัง ได้แก่ อาคารทอตะวัน อาคารสายรุ้ง อาคารจักรวาล และอาคารยูนิลีเวอร์ (ปรับปรุง) เปิดให้บริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>		กรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)
๑๐	<p>เร่งสร้างสวนสาธารณะอีก ๙ แห่ง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ ๑๐ ตร.ม./คน ภายในปี ๗๓</p>	แนวหน้า, naewna	<p>- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ ว่า กทม.ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จะมีสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวแล้วเสร็จ ๙ แห่ง ได้แก่ (๑) สวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน พื้นที่ ๓๗ ไร่ ก่อสร้างได้ ๖๐% จะแล้วเสร็จเดือน มิ.ย.๖๔ (๒) สวนจากภูผาสุ่มหานที ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พื้นที่ ๒๖ ไร่ ก่อสร้างได้ ๕% จะแล้วเสร็จเดือน ก.ค.๖๕ (๓) สวนสาธารณะบริเวณซอยหน้าวัดหัวลำโพง เขตบางรัก พื้นที่ ๐.๕ ไร่ ก่อสร้างได้ ๒% จะแล้วเสร็จเดือน พ.ค.๖๔ (๔) สวนสาธารณะบริเวณโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ เขตทวีวัฒนา พื้นที่ ๓๕ ไร่ ก่อสร้างได้ ๘๐% จะแล้วเสร็จเดือน พ.ค.๖๔ (๕) สวนป่าเอกมัย เขตวัฒนา พื้นที่ ๕.๖ ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่สวน เพื่อนำไปจัดทำเป็นแบบก่อสร้าง จะเริ่มก่อสร้างเดือน ก.ค.๖๔ แล้วเสร็จเดือน เม.ย.๖๕ (๖) สวนสาธารณะบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา พื้นที่รวม ๙๘ ไร่ ระยะที่ ๑ พื้นที่ ๒๕ ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบและประมาณราคา คาดจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการระยะที่ ๑ ในเดือน ส.ค. ๖๔ ส่วนอีก ๗๓ ไร่ จะก่อสร้างในระยะต่อไป (๗) สวนป่านิเวศอ่อนนุช ระยะที่ ๑ พื้นที่ ๑๘ ไร่ ปลูกไม้ยืนต้น ๑๐,๐๐๐ ต้น จากกล้าไม้ ๒๐๐,๐๐๐ ต้น</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เพิ่มสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ตามโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ ให้ได้ตามเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ๑๐ ตร.ม./คน</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งการเชิญชวนภาคเอกชน และประชาชนที่มีพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นำมาพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>เรียบร้อยแล้ว ส่วนระยะที่ ๒ พื้นที่ ๔๘ ไร่ อยู่ระหว่างลงพื้นที่เก็บข้อมูล คาดว่าเดือน มิ.ย.๖๔ จะได้ข้อมูลเพื่อออกแบบรายละเอียด (๘) สวนป่านิเวศหนองแขม พื้นที่ ๑๔ ไร่ ปลูกไม้ยืนต้น ๔,๐๐๐ ต้นเรียบร้อยแล้ว และ (๙) สวนชุมชนซอยวิภาวดี ๑๘ แยก ๓ เขตจตุจักร พื้นที่ ๒ ไร่ ก่อสร้างได้ ๗๐% จะแล้วเสร็จเดือน เม.ย.๖๔ ทั้งนี้ จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อประชากรให้ได้ ๑๐ ตร.ม./คน ภายในปี ๒๕๗๓</p>		
๑๑	<p>เปิดจุดผ่อนผัน - จัดหาพื้นที่เพิ่มเติมช่วยเหลือผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในช่วงสถานการณ์ โควิด-๑๙</p>	เดลินิวส์	<p>- นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผอ.สำนักเทคนิค (สนท.) กทม. กล่าวกรณีสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร และตัวแทนผู้ค้า ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการธิการ (กมธ.) การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ กทม. เปิดพื้นที่ให้ทำการค้าและลดเงื่อนไขการพิจารณา เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของอาชีพแผงลอยให้มีรายได้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-๑๙ ว่า กทม. ได้ให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย โดยพิจารณาให้ผู้ค้าที่ทำการค้าในจุดผ่อนผันเดิมที่อยู่ระหว่างการยกเลิก ๑๑๘ จุด ผู้ค้า ๖,๙๒๐ ราย ให้ทำการค้าต่อไป ขณะนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) อยู่ระหว่างพิจารณาเห็นชอบจุดดังกล่าวตามที่ กทม. เสนอ นอกจากนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ เพื่อขอใช้พื้นที่ว่างปรับปรุงเป็นพื้นที่ หรือตลาดให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ค้าขายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งจะทำข้อตกลงการเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวต่อไป</p> <p>- ที่ผ่านมา กทม. กำหนดพื้นที่ทำการค้าตามหลักเกณฑ์การค้าขายของหาบเร่แผงลอยของ กทม. โดยได้รับความเห็นชอบจาก บช.น. ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร อาทิจ บริเวณซอยบางขุนเทียน ๖๙ ถนนพระราม ๒ เขตบางขุนเทียน ซอยอ่อนนุช ๗๐ เขตประเวศ และบริเวณทางเท้าซอยสุขุมวิท ๑๘ เขตคลองเตย ส่วนบริเวณทางเท้าถนนกำแพงเพชร ๔ เขตจตุจักร ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ บช.น. ทั้งนี้ สำนักเทคนิคและสำนักงานเขตได้แจ้งให้ผู้ค้าและประชาชนทราบหลักเกณฑ์และวิธีการขอทำการค้าในที่สาธารณะ โดยติดต่อที่สำนักงานเขต เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและดำเนินการตามหลักเกณฑ์</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - จัดหาพื้นที่ให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ได้ค้าขาย/สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว</p>	<p>- สำนักเทคนิค สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประสานสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำข้อตกลง เพื่อขอใช้พื้นที่ว่างปรับปรุงเป็นพื้นที่ หรือตลาด เพื่อรองรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ให้มีพื้นที่ค้าขาย รวมทั้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขาย หรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ที่กำหนด ก่อนเสนอให้คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขต พิจารณานำเสนอคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กรุงเทพมหานครและ บข.น.ต่อไป		
๑๒	กรม. ชะลอ ขยายอายุ เกษียณ ราชการ จาก ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี	ผู้จัดการรายวัน, เดลินิวส์, มติชน, bangkokbiznews, msn, tnnthailand, matichon, mcot, thestandard, thaipost, posttoday, thebangkokinsight, springnews, kaohoon, mgronline, matichonweekly	- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาชะลอการขยายอายุเกษียณราชการ จาก ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี โดยมีข้อสรุปดังนี้ (๑) ชะลอการขยายเกษียณอายุ ราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ ของโควิด-๑๙ ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงระบบการคลังและ งบประมาณของรัฐบาล ซึ่งเห็นว่าควรจ่ายงบประมาณที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดการ จ้างงานกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นอันดับแรก และเมื่อสามารถจัดการกับ สถานการณ์โควิด-๑๙ ได้แล้วให้นำกลับมาพิจารณาใหม่ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ต่อไป (๒) การจ้างเพื่อใช้ศักยภาพข้าราชการเกษียณที่เสนอให้มี ทางเลือกที่หลากหลายในการจ้างงานที่เกษียณอายุราชการ ควบคู่ไปกับ มาตรการการขยายอายุเกษียณ โดยต้องพิจารณาตามความจำเป็นและบุคลากร ในแต่ละตำแหน่ง สาขา เช่น ตำแหน่งที่กำลังขาดแคลนกำลังคน ตำแหน่งที่มี ความเชี่ยวชาญ หรือให้พิจารณาในรูปแบบอื่น เช่น จ้างข้าราชการเกษียณใน กรณีจ้างเหมาบริการหรือการรับงานไปทำที่บ้าน (๓) การศึกษาเพื่อปฏิรูป บำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่า ความสำคัญของการบริหารบุคลากรภาครัฐจะต้องมองในภาพรวม ซึ่งต้อง พิจารณาเรื่องการลดกำลังคน การส่งเสริมบุคลากรคนรุ่นใหม่ การจ้างงาน ข้าราชการเกษียณที่มีศักยภาพในตำแหน่งที่ขาดแคลน และการเตรียม ความพร้อมสู่สังคมสูงวัย ให้ครบทุกมิติ	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมด้านการ บริหารงานบุคคล และอัตรา กำลังของกรุงเทพมหานคร	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ ตามแผนยุทธศาสตร์การ บริหารทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานคร
๑๓	สธ.ชี้แจง ยังไม่เปิดให้ ลงทะเบียน จองคิว รับวัคซีน โควิด-๑๙	ข่าวสด, newtv, thairath, hfocus, thaigov, bangkokbiznews,	- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะ ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกัน โควิด ๑๙ กล่าวว่า การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-๑๙ ให้คนไทยทุกคนได้รับ วัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ในระยะแรกที่วัคซีนมีจำกัด จะฉีดให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงก่อน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้กำหนด กลุ่มเป้าหมายและจัดลำดับการได้รับวัคซีนก่อน-หลัง ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ซึ่งจะติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าเกณฑ์เพื่อนัดหมายฉีดวัคซีน ดังนั้น ประชาชน	<u>ด้านบวก</u> - กำหนดกลุ่มเป้าหมายและ จัดลำดับการรับวัคซีนตาม ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ใน พื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักงานแพทย์ สำนัก อนามัย และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การพิจารณา กลุ่มเป้าหมายและจัดลำดับ การรับวัคซีนให้ประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทราบ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ใน ๑๓ จังหวัดที่ได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ ขอให้เพิ่มเพื่อนในไลน์ “หมอพร้อม” เพื่อตรวจสอบรายชื่อ รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน และติดตามอาการภายหลังรับการฉีดวัคซีน สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ตโฟนจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ติดตามชี้แจง ทั้งนี้ สธ.ยังไม่เปิดรับการลงทะเบียนจองคิว หรือไปขอรับการฉีดด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัยให้โทร.สอบถามโรงพยาบาลที่รักษาตัว หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒</p>		อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์